

แบบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรายงานความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลดอนเมืองทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดอนเมือง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.ดอนเมือง	๕
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนพัฒนา อบต.ดอนเมือง	
- สรุปโครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนา	๑๗
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติ)	๑๙
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม	๒๗
- รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๓๒

ภาคผนวกฟ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ประกาศการติดตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑

การบทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยงานนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการ หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการ พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อม การปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหม่มีความกระฉ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.ดอนเมือง

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเค็มพัฒนา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสีคิ้ว อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ๘๕ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ๔๑ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้

ด้านทิศเหนือ แนวเขตติดต่อกับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด

ด้านทิศใต้ แนวเขตติดต่อกับตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว

ด้านทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อกับตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว

ด้านทิศตะวันตก แนวเขตติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๑.๒ เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗๖,๘๗๕ ไร่

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผล ส่วนสภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ใช้ทำไร่ สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา มีเขาเหวดตาบัวตลอดแนวทางทิศตะวันตก แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ภาษีเหล็ก และห้วยหินลับไหลผ่านทางตอนเหนือและห้วยลาดใหญ่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่

๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลดอนเมือง จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ ๓ ฤดู ได้แก่

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและตะวันตก ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ซึ่งมีอากาศร้อนและอบอ้าว

๒ ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง ตำบลดอนเมือง ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกสภา อบต.	หมายเหตุ
๑	ไทรสาลี	นายสมคิด เมืองเส	นายรณชัย ตัวสระเกษ	
๒	หนองแวง	นายรุ่งโรจน์ ดีจันทิก	นายประสงค์ ภิญโญ	
๓	บุคา	นายนฤตล เต้อยจันทิก	นายวีรพล สอจันทิก	
๔	ดอนเมือง	นายสุเวศน์ ยวนนา	นายสุชาติ เพ็ชรจันทิก	
๕	นาหว้า	นายอภิเดช ไผ่จันทิก	นายเจนจบ เชิดกฤษ์	
๖	ชัยกระสังข์	นายพิทักษ์ เพี้ยชัย	นายสุทัศน์ แพงจันทร์	
๗	ลาดใหญ่	นายประเชิญ หล่อนจันทิก	นายนิพนธ์ เพี้ยชัย	
๘	ปางโก	นายรุ่งโรจน์ รานอก	นายภิรมย์ นาคพุ่ม	
๙	ชัยพยุ่ง	นายแพ คงจันทิก	นายประชวน บัวระบัตร์	
๑๐	สุขสำราญ	นายธีรพงษ์ สำเนากลาง	นายฉลวย เตียนจันทิก	
๑๑	ผาแดง	นายสมส่วน จิตรจันทิก	นายบำรุง ปานโตนด	
๑๒	ผาชมพู	นายสิริวัฒน์ หล่อนจันทิก (กำนันตำบลดอนเมือง)	นายสุเทพ พิมพ์แก้ว	
๑๓	หนองปรือ	นายพิเชษฐ์ งามพานิชกิจ	นางอรชร งามพานิชกิจ	
๑๔	เดินพัฒนา	นายสุรพล เลิศกลาง	นางสัจจา เลิศกลาง	
๑๕	เลิศมงคล	นายสีบวงศ์ ฉลาด	นางอำพร งามขุนทด	
๑๖	ลาดอุทุม	นางกองทุน สอนพรม	นายจักรประสงค์ โภจันทิก	

๒.๒ การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน จำนวนสมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านละ ๑ คน (จำนวนรวม ๑๖ คน) ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓ ประชากร ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน
		ชาย	หญิง	รวม	
๑	ไพโรสลี	๑๕๘	๑๕๑	๓๐๙	๙๑
๒	หนองแขง	๕๒๓	๕๑๕	๑๐๓๘	๓๕๔
๓	บุคา	๒๔๐	๒๕๑	๔๙๑	๑๘๕
๔	คอนเมือง	๒๙๕	๒๙๒	๕๘๗	๒๒๘
๕	นาหว่า	๓๖๘	๓๒๗	๖๙๕	๓๐๖
๖	ซึบกระสังข์	๒๙๔	๒๗๔	๕๖๘	๒๑๙
๗	ลาดใหญ่	๒๒๑	๒๒๐	๔๔๑	๑๗๒
๘	ปางโก	๔๐๔	๓๗๗	๗๘๑	๒๘๒
๙	ซึบพยุง	๑๕๔	๑๕๒	๓๐๖	๙๕
๑๐	สุขสำราญ	๑๔๓	๑๓๒	๒๗๕	๙๙
๑๑	ผาแดง	๒๐๗	๑๗๘	๓๘๕	๑๒๖
๑๒	ผาชมพู	๑๒๔	๑๑๘	๒๔๒	๙๗
๑๓	หนองปรือ	๒๐๒	๒๐๐	๔๐๒	๑๑๑
๑๔	เต็นพัฒนา	๑๘๒	๑๙๖	๓๗๘	๑๐๙
๑๕	เลิศมงคล	๒๓๐	๒๓๒	๔๖๒	๑๓๙
๑๖	ลาดอุดม	๑๔๑	๑๓๓	๒๗๔	๘๕
รวม		๓,๘๘๖	๓,๗๔๘	๗,๖๓๔	๒,๖๗๘

๔ สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง ได้แก่

๑ โรงเรียนนาหว่าไตรประชาคม จำนวนนักเรียน ๗๔ คน

๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ จำนวนนักเรียน ๑๑๕ คน

๓ โรงเรียนบ้านคอนเมือง จำนวนนักเรียน ๑๔๑ คน

๔ โรงเรียนบ้านปางโก จำนวนนักเรียน ๖๕ คน

๕ โรงเรียนหนองแขงพิทยาคม (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

จำนวนนักเรียน ๑๕๗ คน

๖ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

จำนวนนักเรียน ๑๔๓ คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๑ แห่ง คือ

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จำนวนนักเรียน ๔๒ คน

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. ในพื้นที่ที่มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ตั้งอยู่ที่ สำนักงาน อบต.ดอนเมือง)

จำนวน ๑ แห่ง

๔.๒ สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขง จำนวน ๑ แห่ง

(ตั้งอยู่บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา)

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ แห่ง (ทุกหมู่บ้าน)

๔.๓ อาชญากรรม

-

๔.๔ ยาเสพติด

-

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๘๕ ราย

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๗๒ ราย

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๔ ราย

ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕.ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง/สายทาง มีถนนที่ได้รับการลงทะเบียนคุมทางหลวงท้องถิ่น

จำนวน ๑๗ สาย ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อสายทาง	ระยะทางตลอดสาย (กม.)	รหัสสายทาง	หมายเหตุ
๑	ถนนสายบ้านเดินพัฒนา – ตลาดใหญ่	๕.๗๕	นม.ถ.๑๔๔-๐๒	
๒	ถนนอบต.ดอนเมือง -บ้านซักระสังข์	๑๒.๓๕	นม.ถ.๑๔๔-๐๑	
๓	ถนนสายบุคา – ปางโก	๑๘.๑๙	นม.ถ.๑๔๔-๐๓	
๔	ถนนสายผาแดง – แยกต่างระดับบ้าน ปางโก	๔.๓๗	นม.ถ.๑๔๔-๑๗	
๕	ถนนสายหนองแวง – ปางละกอ	๔.๒	นม.ถ.๑๔๔-๑๑	
๖	ถนนสายหนองแวง – โศกรวก	๑.๗๗๕	นม.ถ.๑๔๔-๐๙	
๗	ถนนสายหนองแวง – เลิศมงคล	๖.๘๑	นม.ถ.๑๔๔-๐๔	
๘	ถนนสายนาหว่า – บุคา	๔.๑๕	นม.ถ.๑๔๔-๐๘	
๙	ถนนสายนาหว่า – ไพรสาสี่	๑.๖๒๕	นม.ถ.๑๔๔-๑๖	
๑๐	ถนนสายผาชมพู่ – ผาชมวีว	๓.๑๔	นม.ถ.๑๔๔-๑๕	
๑๑	ถนนสายซักระสังข์ – คุ้มหัวเขา	๑.๘	นม.ถ.๑๔๔-๑๓	
๑๒	ถนนสายวะระเวียง – ทางหลวง 2256	๒.๒๐	นม.ถ.๑๔๔-๐๕	
๑๓	ถนนสายดอนเมือง – ตลาดใหญ่	๔.๓๐๐	นม.ถ.๑๔๔-๑๐	
๑๔	ถนนสายดอนเมือง – ะยาว	๓.๐๐	นม.ถ.๑๔๔-๐๗	
๑๕	ถนนสายปางโก – ท่าพลู	๒.๒๐	นม.ถ.๑๔๔-๐๖	
๑๖	ถนนสายสุขสำราญ – ตลาดอุดม	๓.๐๐	นม.ถ.๑๔๔-๑๒	
๑๗	ถนนสายบ้านลาดใหญ่ - บ้านผาชมภู	๓.๑๔	นม.ถ.๑๔๔-๐๖	
	รวม	๘๔.๓๓		

๕.๒ การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน (หลังคาเรือนที่ออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในไร่ / นา ที่ระบบไฟฟ้าหมู่บ้านไม่ครอบคลุม) ซึ่งมีอยู่เป็นส่วนน้อย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๐.๐๑ ของครัวเรือนในเขตตำบลตอนเมืองทั้งหมด

๕.๓ การประปา

ระบบน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลตอนเมือง เป็นระบบประปาผิวดิน ซึ่งมีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน (ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ออกไปตั้งบ้านเรือนที่อยู่ในไร่/นา ที่ระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่ครอบคลุม) คิดเป็นประมาณร้อยละ ๐.๐๑ ของครัวเรือนในเขตตำบลตอนเมือง

๕.๔ โทรศัพท์

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในพื้นที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์คลองไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจาก อบต.ตอนเมือง ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร แต่ที่นิยมใช้บริการมากที่สุด คือ ไปรษณีย์สีคิ้ว เนื่องจากมีบุรุษไปรษณีย์เดินทางมาให้บริการถึงที่

๖ ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร มีการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ฯลฯ

๖.๒ การประมง

ในพื้นที่ไม่มีการประกอบอาชีพทำการประมง

๖.๓ การปศุสัตว์

ในพื้นที่มีอาชีพเสริม ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ

๖.๔ การท่องเที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากขาดการพัฒนาและส่งเสริมอย่างจริงจัง ประกอบไปด้วย ผาจุฬา (บ้านบุคา) น้ำตกเหวเสมา (บ้านซับกระสังข์) ผาชมวิว (บ้านผาชมพู)

๖.๕ อุตสาหกรรม

ในพื้นที่ไม่มีการทำอุตสาหกรรม

๖.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

๖.๗ แรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกร แต่มีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลง และมีการว่าจ้างแรงงานจากภายนอกพื้นที่เข้ามาทำงานการเกษตรภายในพื้นที่

๗ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

การเกษตรและแหล่งน้ำยังมีไม่เพียงพอ ส่วนมากเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก เมื่อให้หมดแล้ว จะไม่มีไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เป็นประจำทุกปี

๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๙.๙ นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑

วัด จำนวน ๑๑ แห่ง

๑. วัดบ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑ (ไพรสาลีสามัคคีธรรม)

๒ วัดบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ (วัดป่ากิตติภาวนาราม)

๓ วัดบ้านบุคา หมู่ที่ ๓ (บุคาสามัคคีธรรม)

๔ วัดบ้านดอนเมือง

๕ วัดบ้านนาหว่า หมู่ที่ ๕ (วัดชมภูคีรีเขตนานาหว่า)

๖ วัดบ้านซำกระสังข์ หมู่ที่ ๖

๗, วัดบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ (วัดลาดใหญ่นาราม)

๘ วัดบ้านปางโก หมู่ที่ ๘

๙ วัดบ้านซำพยุ่ง หมู่ที่ ๙

๑๐ วัดสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๐

๑๑ วัดบ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๑

๑๒ วัดบ้านเลิศมงคล หมู่ที่ ๑๕

๑๓ วัดบ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖

สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่

๑ สำนักสงฆ์บ้านเดินพัฒนา หมู่ที่ ๑๔

โบสถ์ ๑ แห่ง ได้แก่

๑ บ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖

ประเพณีและงานประจำปี

ช่วงเดือน มีนาคม มีประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ย่าโม (องค์จำลอง) บ้านดอนเมือง

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานแห่พระและสร้างน้ำผู้สูงอายุ

ช่วงออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประจำทุกปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น คือ
กลุ่มภาษาโคราช
กลุ่มภาษาอีสาน (ลาว)

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนเมือง มีพื้นที่ ป่าไม้ ๒ แห่ง คือ

- ๑ ป่าดงพญาเย็น
- ๒ ป่าบ้านหนองแวง

๙.๒ แหล่งน้ำธรรมชาติ

ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ (เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเองทั้งหมด)

๙.๓ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย	๓	แห่ง
บ่อน้ำตื้น	-	แห่ง
บ่อโยก	๕	แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน	๑๖	แห่ง
ระบบประปาภูเขา	-	แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน	๒	แห่ง

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง คือ

“ เกษตรกรเพิ่มรายได้ ก้าวไกลทางการศึกษา พัฒนาสังคม การคมนาคมสะดวก ”

พันธกิจ

เป้าประสงค์

- ๑ พัฒนาตำบลตำบลดอนเมือง ให้เป็นท้องถิ่นที่มีความสะดวก ปลอดภัย ด้านการสาธารณสุข โภค การคมนาคม/ขนส่ง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
- ๒ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีความเพียงพอในการเกษตรกรรม ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
- ๓ พัฒนาสังคมให้ทั่วถึง เพื่อเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ๔ พัฒนาอาชีพเสริมของประชาชนในพื้นที่/ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริ/ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

- ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- ๖ ส่งเสริม/ อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และเกิดความสมดุลมากที่สุด
- ๗ พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
- ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ
- ๓ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- ๔ การจัดการและดูแลสถานีนขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
- ๕ การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
- ๒ ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑ การจัดการศึกษา
 - ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการกับการศึกษา
 - ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 - ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
 - ๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 - ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
- ๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ
- ๔ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

- ๕ การป้องกัน การแพร่ระบาดของปฏิกายาเสพติด
- ๖ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- ๗ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑ ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์
- ๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- ๓ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
- ๔ เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
- ๕ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
- ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
- ๓ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
- ๒ การบริหารจัดการ / ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- ๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- ๓ ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- ๔ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
- ๕ การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าเทศน์ท้องถิ่น
- ๖. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
- ๗. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้เห็นสมควร

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๓ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนา 2561-2565 (รวมฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ประจำปี 2565				
ยุทธศาสตร์ที่	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการนำไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่นำไปดำเนินการ	หมายเหตุ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	24	20	17
2	การพัฒนาแหล่งน้ำ	2	0	0
3	การพัฒนาสังคม	20	18	9
4	การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	0	0
5	การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10	8	1
6	การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3	2
	ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน			
7	การพัฒนาการท่องเที่ยว	1	0	0
		61	49	29

สรุป 1. จำนวนโครงการตามแผนที่นำไปตั้งงบประมาณ

2. จำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. นำโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ไปดำเนินการ

จำนวน ๔๙ โครงการ

จำนวน ๖๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมด

จำนวน ๒๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของโครงการทั้งหมด

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย อบต.ดอนเมือง - บ้านซับกระสังข์ ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรลาดยาง Capeseal กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา - เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	
๒	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย เนินหินลาด - ลาดอุดม ช่างบ้าน ลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖	ผิวจราจรลาดยาง Double surface treatment กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
๓	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย คู่มหนองแสง - เหวงเสมา บ้านซับกระสังข์ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรลาดยาง Double surface treatment กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
๔	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ผาชมพู - ผาชมพู บ้านผาชมพู หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรลาดยาง Double surface treatment กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
๕	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บุคา - ปางโก ช่างบ้านเลิศมงคล หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรลาดยาง Double surface treatment กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา - เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย นานหัว -ไพรสลี ช่วงบ้านดินพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ผิวจราจรลาดยาง Double surface treatment กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
๗	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เข้าสระปรกป่า บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนเมือง กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	
๘	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพิ่มทรัพย์ - ซอยเติมทรัพย์ บ้านนาหัว หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
๙	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บุดา -ปางโก ช่วงบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรลาดยาง Single surface treatment กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา - เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๐	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บุดา -ปางโก ช่วงบ้านบุดา หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรลาดยาง Double surface treatment กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองแขง - โสกรวก บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๒	รายละเอียดโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๒	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองแขง - เลิศมงคล ช่วงบ้านซัพพัญ หมู่ที่ ๙	รายละเอียดโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๓	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุสำราญ - ลาดอุดม จุดบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๐	รายละเอียดโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๔	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสระศึกฤทธิ์ บ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑	รายละเอียดโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๕	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ไปวัดลาดไทรใหญ่ จุดบ้านหนองบรีหรือ หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียดโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านดอนเมือง - ชับพยุง (คุ้มมอแดงชัยพยุง) จุด บ้านดอนเมือง	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๗	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย คุ้มปางโก - วัดปางโก หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๑๘	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอย ตาหล้า บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง สายบ้านหนองไทร ตำบลหนองน้ำใส - บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ผิวจราจร Capesal กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา - เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อูบโก บริโภค	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม						
ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๑	การศึกษา	โครงการพัฒนาศึกษาดูงาน ศพด. อบต.ดอนเมือง	รายละเอียดโครงการ	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ดอนเมืองและอาหารกลางวัน ศพด.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวัน ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๗๑๗,๗๕๐	๕๖๔,๕๓๕	
๒๓	การศึกษา	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ดอนเมือง และนมโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม นม ศพด.อบต.ดอนเมือง และโรงเรียนสังกัด พื้นที่ สพฐ.	๑,๕๕๒,๑๒๒	๑,๓๒๗,๔๘๔	
๒๔	การศึกษา	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. อบต.ดอนเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเมือง	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕	กีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนเมืองคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานานาชาติ อบต.ดอนเมือง	๒๕๐,๐๐๐	๒๖๓,๗๐๓	
๒๖	กีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๓๐	

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๗	ศาสนาวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม เข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม เข้าพรรษา	๕,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	การศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ ประเพณี ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๕,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	สาธารณสุข	โครงการพหุหมอกวินกำจัดขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพหุหมอกวินกำจัดขยะ	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ วัสดุทางการแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุทาง การแพทย์	๑๒๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	
๓๑	สาธารณสุข	การดำเนินโครงการตามแนวพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจา การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ ระบาดของโควิด			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาศึกษาและเพิ่ม ศักยภาพของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการที่พัฒนาศึกษาและเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	สวัสดิการสังคม	โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ศพด. อบต.ดอนเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการและส่ง ศพดท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	
๓๕	สวัสดิการสังคม	โครงการพัฒนาศึกษาและเพิ่ม ศักยภาพของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการที่พัฒนาศึกษาและเพิ่มศักยภาพของผู้ สูงอายุ	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	สวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	๘,๑๐๓,๖๐๐	๘,๐๔๔,๑๐๐	
๓๗	สวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการ	๑,๗๒๖,๐๐๐	๑,๗๐๑,๖๐๐	
๓๘	สวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๙	บริหารทั่วไป	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจัดกิจกรรมการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	บริหารทั่วไป	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	บริหารทั่วไป	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐	๖๙๔,๖๑๐	
๔๒	บริหารทั่วไป	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อใช้ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ อบต.คอนเมือง	๓๖,๐๙๔	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ชุมนุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ชุมนุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	บริหารงานคลัง	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการฝึกอบรม อบพร.	เพื่อใช้ในการโครงการฝึกอบรม อบพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๗	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	ภารกิจควบคุมไฟฟ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาคู่มือไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	
๔๘	การเกษตร	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๐	
๔๙	การเกษตร	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ไม่มีโครงการดำเนินการ						

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	ส่วน/กอง	แผนงาน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕
๑	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง ถึง บ้านมอแดง สายเดิม บ้านหนองแวง (คุ้มวัด) หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕
๒	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายไพรสาลี -ตงเค็ง จุดบ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕
๓	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรทำแยกหนองแวง หมู่ที่ ๒	๑. ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร ๒. ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕
๔	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย อบต.ดอนเมือง -บ้านซำบกระสังข์ ช่างบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรลาดยาง Capeseal ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา - เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕

๕	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายขนาด คุ้มแหเสมา บ้านซังกระสังข์ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕
๖	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบุคา-ปางโก ช่างบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ - คุ้มหัวเขา บ้านซังกระสังข์ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรลูกรังและลาดยาง Capeseal กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุก - เมตร ระยะทาง ๓,๓๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบบูรณาการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕
๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายผาแดง คุ้มหนองแสง บ้านซังกระสังข์ หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบบูรณาการที่ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕
๘	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบุคา-ปางโก ช่างลมควายตาย บ้านปางโก หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕
๙			โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองแวง - มอแดง บ้านซังพยุ่ง หมู่ที่ ๙	ถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ / อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕

๑๐	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย เกษตรบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๓๒๓,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
๑๑	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หนองแวง -มอแดง ช่างบ้านซับพุง หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๑๕๑,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
๑๒	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เกษตร บ้านนาหว้า - บ้านดอนเมือง จุด บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๒ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๓๓๓,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
๑๓	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย เกษตรบ้านลาดใหญ่ - บ้านเลิศมงคล บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
๑๔	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสุข สำราญ - วยาว บ้านสุขสำราญ หมู่ ที่ ๑๐	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบรูปรายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๔๘,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕

๒๐	กองช่าง อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบปรับปรุงรายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๒๘,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
๒๑	กองช่าง อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน ผาชมพู หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลาด คอนกรีตกันน้ำชะตะกอนทาง พื้นที่ ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบปรับปรุงรายการที่ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
๒๒	กองช่าง อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอย มอมะเกลือ บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๑	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๙๐,๐๐๐	จ่ายขาดครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๒๒ /อนุมัติสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เงินเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าหรือ วิทยุ	ชุดลำโพงขยายเสียง	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว - ภาคขยายเสียงภายในตัว กำลังขับไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ <p>มีโหมดแสดงการทำงาน แบบ LED Display</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปุ่มเปิด ปิด การใช้งาน Graphic EQ - มีปุ่มปรับระดับเสียงเบส และเสียงแหลม - Graphic Equalizer ไม่น้อยกว่า จำนวน ๗ ย่าน ความถี่ โดยทำงานในช่วงย่านความถี่ ๖๐Hz - ๑๖ kHz - มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth มีช่องเสียบ usb จำนวน ๑ ตู้ 	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒	-บริหารงานคลัง -อุตสาหกรรมแม่ - การโยธา -การศึกษา -สวัสดิการ สังคม	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง ๑ เครื่อง - กองช่าง ๑ เครื่อง - กองการศึกษา ๑ เครื่อง - กองสวัสดิการสังคม ๑ เครื่อง

			<p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ac) และ Bluetooth</p> <p>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>คุณลักษณะ</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนด เป็นความจุภายในขั้นต่ำ</p> <p>๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕</p> <p>ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>๓) การซื้อดูเขียนขนาดอื่น ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง</p>		
๓	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	ดูเขียน ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๕ คิวบิกฟุต			

๔	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องเชื่อม	คุณลักษณะ	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐
				<p>๑. แรงดันไฟฟ้าเข้า ๑ Phase ๒๒๐ V +- ๑๕ %</p> <p>๒. กระแสไฟเชื่อม :๑๐-๒๐๐ A</p> <p>๓. เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบ MMA (Metal Manual Arc)</p> <p>๔. รองรับลวดเชื่อม ๑๖-๔.๐ มม.</p> <p>๕. สามารถใช้กับไฟบ้าน ๑ Phase ๒๒๐ V</p> <p>จำนวน ๑ ตู้</p>			
๕	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	สว่านไฟฟ้า	คุณลักษณะ	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐
				<p>ขนาด ๑/๒ นิ้ว แบบ ๒ ระบบ ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์</p> <p>จำนวน ๑ ตัว</p>			
๖	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	หินเจียร	คุณลักษณะ			
				<p>หินเจียร ขนาด ๔ นิ้ว ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์</p> <p>จำนวน ๑ ตัว</p>			
๗	-บริหารงานคลัง - การศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	คุณลักษณะพื้นฐาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
				<ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ช้ากว่า สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที (Ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที (Ppm) - สามารถพิมพ์กระดาษกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 			จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง ๑ เครื่อง กองการศึกษา ๑ เครื่อง

				<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n) ได้ <p>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
๘	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel - มี Frame rate ไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพต่อวินาที (Frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๑ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๒ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุด กับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร 	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	

	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ตรวจจับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่กำหนด ๒) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด ๓) ตรวจจับวัตถุที่ถูกรบกวนทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ <ul style="list-style-type: none"> - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตาม โพรโทคอล (Protocol) Ipv๔ และ Ipv๖ ได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย 	
	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNMP", SNMP, RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 	

๙	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	<p>- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง</p> <p>- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน</p> <p>- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ</p> <p>- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>๑. มีที่พักแขน บุนวม และสวิชต์ด้านหลัง</p> <p>๒. มีล้อ ๕ ล้อ ขาเหล็กชุบโครเมียม</p> <p>๓. สามารถปรับระดับขึ้น ลงได้</p> <p>จำนวน ๘ ตัว (ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท)</p>	<p>สำนักปลัด ๓ ตัว</p> <p>กองคลัง ๓ ตัว</p> <p>กองการศึกษา ๑ ตัว</p> <p>กองช่าง ๑ ตัว</p>
๑๐	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะเหล็กสำนักงาน	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>โต๊ะทำงานเหล็ก สีเทา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลิ้นชักใต้ออกสาร ๓ ลิ้นชัก - สามารถล็อกอัตโนมัติพร้อมกัน ๓ ลิ้นชัก - ด้านบนรองด้วยกระเบื้องกันการขีดข่วน - ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ทำด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. <p>จำนวน ๒ ตัว (ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท)</p>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		

ภาคผนวก

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
3. ขาดแคลนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ทำให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

มีข้อเสนอแนะ

1. กอง/งาน ผู้ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2565 นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป
3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม
5. มีการทำแบบติดตามความพึงพอใจเป็นรายโครงการ แล้วนำมาประมวลผล